

ICST เปิดแพลตฟอร์มแชร์คอนเทนต์บนเครือข่าย บล็อกเชนเป็นรายแรกในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีบล็อกเชนมีแนวโน้มที่จะกลายมาเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในยุคของเรา โดยนับตั้งแต่ที่บิตคอยน์ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 2551 ส่งผลให้บล็อกเชนกลายเป็นที่นิยมแพร่หลายตามไปด้วย ทำให้เครือข่ายบล็อกเชนมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังดึงดูดความสนใจของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดังกล่าวก็คือ อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์คอนเทนต์

แม้อินเทอร์เน็ตจะเปิดประตูให้บรรดาผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์จากทั่วโลกได้มีโอกาสในการทำงานหาเลี้ยงชีพ แต่คอนเทนต์ของพวกเขาเหล่านั้นกลับต้องถูกควบคุมโดยตัวกลางอย่าง YouTube, SoundCloud หรือ Instagram ซึ่งแม้จะช่วยให้ผู้คนสามารถเผยแพร่คอนเทนต์ของตนเองออกไปทั่วโลกได้ แต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับข้อจำกัดทั้งในเรื่องของการกระจายเนื้อหา ลิขสิทธิ์ของผลงาน และค่าตอบแทน ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ต่างต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอดให้ได้บนแพลตฟอร์มเหล่านี้

นี่คือจุดที่ทำให้บล็อกเชนได้ก้าวเข้ามามีบทบาท ด้วยระบบแบบกระจายศูนย์ที่รองรับการแบ่งปันข้อมูลและการชำระเงินโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถควบคุมคอนเทนต์ของตนเองได้มากกว่าที่เคย ซึ่ง ICST (Individual Content & Skill Token) เล็งเห็นถึงพลังดังกล่าว และเป็นที่มาของการทำ ICO ที่จะเข้ามาปฏิวัติอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเทนต์ด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

เป้าหมายของ ICST คือการพัฒนาอุตสาหกรรมแบ่งปันคอนเทนต์ สำหรับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคคอนเทนต์ โดยในส่วนของผู้ผลิตคอนเทนต์นั้น แพลตฟอร์มนี้จะเปิดทางให้พวกเขาสามารถควบคุมรายได้และลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของตนเองได้อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเข้าโฮสต์ดังเพื่อการเผยแพร่คอนเทนต์ออนไลน์อีกด้วย

ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคคอนเทนต์จะสามารถสนุกสนานไปกับคอนเทนต์ใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีโฆษณามาขัดจังหวะการรับชม นอกจากนี้ ค่าบริการยังถูกกว่า แถมยังมีระบบจัดอันดับเพื่อให้ผู้ชมสามารถถอดรหัสและค้นหาคอนเทนต์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังสามารถรับรู้ถึงความนิยมในคอนเทนต์นั้น ๆ ระดับประสบการณ์ของผู้ให้บริการคอนเทนต์ และรีวิวจากผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อน

ICST ยังนำเสนอกรอบการทำงานใหม่ให้แก่ผู้ผลิตคอนเทนต์เพื่อขายทางออนไลน์ ตัวอย่างเช่น หากมีผู้สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ บุคคลนั้นก็จะเริ่มทำ smart contract ขึ้น และรอการจับคู่กับผู้ให้บริการคอนเทนต์ด้านนั้น ๆ บนแพลตฟอร์ม ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่ร้องเพลง เต้นรำ ศิลปะ เกม ภาษา หรือไฟโต้

ข้อป แพลตฟอร์มของ ICST จะไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมเหล่านี้ โดยผู้ขายจะได้รับเงินเต็ม 100% จากการร่วมแบ่งปันความรู้

ICST สร้างขึ้นบนเครือข่ายบล็อกเชนอีเธอเรียม ซึ่งจะมอบความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงในระดับที่ไม่มีใครเทียบเคียง